

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

dứt điểm trong khung thời vụ được khuyến cáo, nhất là các huyện phía Nam tỉnh. Hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng, trừ dịch bệnh, không dùng các loại phân bón độc hại. Ngành Nông nghiệp và các địa phương cần chủ động giúp nông dân tháo gỡ khó khăn trong việc tìm đầu ra cho nông sản. Chủ trọng tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa đạt hiệu quả cao. Ngành Nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các địa phương đóng góp ý kiến với tỉnh để sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

Về xây dựng NTM, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ một số hạn chế như việc xây dựng NTM thời gian gần đây có dấu hiệu chững lại. Phương án trả nợ cũng như hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí ở các xã đã về đích và chưa về đích NTM còn hạn chế. Hướng đi, mục tiêu trong xây dựng NTM của các huyện chưa rõ ràng. Việc thực hiện cơ chế hỗ trợ của tỉnh trong xây dựng NTM chưa hiệu quả. Nhiều công trình NTM đã

bị xuống cấp... Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương kiểm điểm lại nhiệm vụ, mục tiêu và xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Tập trung xây dựng lộ trình để thực hiện các tiêu chí. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách thúc đẩy việc xây dựng NTM đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện mục tiêu tích tụ đất đai và cơ giới hóa, chủ động bao tiêu nông sản, hình thành các quan hệ sản xuất mới trong sản xuất nông nghiệp và phấn đấu thực hiện mục tiêu đến hết tháng 4/2018 đạt tỷ lệ 100% người dân được sử dụng nước sạch.

Chiều ngày 22/2, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dâng hương tại di tích lịch sử cấp quốc gia đến Hết (xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy). Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại xã Tây Giang (Tiền Hải).

Đã thành thông lệ, hàng năm từ ngày 7 - 9 tháng Giêng, xã Thái Thượng tổ chức lễ hội Hết. Lễ hội chính được tổ chức vào ngày 8 tháng Giêng. Đến Hết là nơi thờ các vị thần có duệ hiệu Tây Thái Bình đại vương, Đông Thiên Thượng đại vương đẳng thân, tướng quân Phạm Ngũ Lão thời Trần. Đến

Hết hiện còn là nơi lưu giữ lễ hội vật đồ, vật cầu, tương truyền đây là những môn thể thao do tướng quân Phạm Ngũ Lão tổ chức rèn luyện thể lực cho binh sĩ khi đóng quân tại đây. Đến Hết là di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia năm 1993.

ăn một bữa thịnh soạn. Quán đang rất vắng khách nhưng khi ông lão xin bước vào thì bỗng dung khách ra vào tấp nập, để ý thấy điều này ông chủ quán giữ ông lão ở lại để việc làm ăn buôn bán được thuận lợi. Sau một thời gian ông lão xin bắt đầu nhờ lại được mọi chuyện và trở về trời. Ngày ông bay về trời là ngày tháng 10, vì thế mà dân gian đã xem ngày tháng 10 hàng tháng là ngày Thần Tài. Ngày tháng 10 tháng Giêng là ngày vía Thần Tài đầu tiên của năm.

Cũng có sách viết rằng có một người lái buôn Trung Hoa tên là Âu Minh khi đi qua hồ Thanh Thảo tỉnh Hồ Bắc thì Thần Tài, được Thủy Thần cho một người gia nhân tên là Như Nguyệt. Âu Minh đem Như Nguyệt về nuôi ở trong nhà, từ đó công việc làm ăn của Âu Minh mỗi ngày một phát đạt. Trong một ngày tết, vì một lý do nào đó, Âu Minh đánh Như Nguyệt. Như Nguyệt đánh sợ hãi bèn chui vào đồng rúc và

biến mất. Từ đó, Âu Minh làm ăn thua lỗ, chẳng mấy chốc nghèo xác nghèo xơ. Dân gian coi Như Nguyệt là Thần Tài và lập bàn thờ Như Nguyệt, cũng chính vì thế mà bàn thờ Thần Tài thường nằm ở một góc khuất trong nhà. Theo điển tích này, trong 3 ngày tết có tục kiêng quét nhà, hốt rác vì sợ làm mất Thần Tài ẩn trong đồng rúc.

Ngoài ra, một điển tích khác lại cho rằng Thần Tài nguyên là Bồ Đề La Hán, còn gọi là Nhân Yết Đà Tôn Giả ở Ấn Độ (là một trong thập bát La Hán). Ông là người chuyên bắt rắn, ông mang túi vải to trên lưng vào rừng bắt rắn độc, nhổ bỏ răng độc rồi thả rắn đi. Người Trung Quốc cho Bồ Đề đầu thai tại nước Lương tên là Phó Đại Sĩ, tính tình vui vẻ, ăn mặc xộc xệch, vai mang cái túi vải to, ai cho gì cũng dồn vào túi rồi đem phân phát cho trẻ em. Do đó, tượng Thần Tài thường đứng có mang túi to, hai tay đưa thẳng lên trời xuôi xuôi mái, tượng trưng cho sự may mắn, thành công.

Nguồn gốc, ý nghĩa ngày vía Thần Tài mừng 10 tháng Giêng

(vtv.vn) Hàng năm, cứ đến ngày tháng 10 tháng Giêng người Việt thường mua đồ lễ cúng trước bàn thờ Thần Tài để cầu tài lộc cho một năm mới làm ăn thuận lợi.



Tục thờ Thần Tài có xuất xứ từ Trung Quốc. Thần Tài là vị thần cai quản tiền bạc và của cải. Có rất nhiều sự tích kể về Thần Tài nhưng biết đến nhiều nhất là câu chuyện kể về Triệu Công Minh, người đã giúp Khương Tử Nha đánh Trụ Vương. Sau khi tử trận, Triệu Công Minh được phong làm Chính Nhất Long Hồ Huyền chân quân, thống lĩnh bốn vị thần trên trời là Thiên Bảo - Nạp Trân - Chiêu Tài - Lợi Thi, vì thế, ông được cho giữ chức vụ cai quản tiền bạc, của cải. Cũng với lý do đó mà trong dân gian, mọi người thường thờ

cúng Thần Tài để cầu mong tài lộc, may mắn sẽ đến với họ. Ngoài ra, còn một câu chuyện khác về ngày Thần Tài đó là vào một lần do uống rượu quá say, vị Thần Tài đã lỡ chân ngã

xuống trần gian và bị mất trí nhớ, quên mất mình là ai. Sống lang thang và không biết làm việc gì, ông đi ăn xin để sống qua ngày. Gặp một vị chủ quán tốt bụng, ông được mời vào và

Không để "tháng Giêng là tháng ăn chơi"

(chinhphu.vn) Các cơ quan, đơn vị và nhiều doanh nghiệp đã bắt tay vào làm việc sau kỳ nghỉ tết ngay trong ngày 21/2 (mùng 6 tết) với khí thế lao động hăng say tại nhiều nơi.

Cũng trong ngày 21/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với một số bộ, ngành về tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất. Tại đây, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải bắt tay ngay vào việc, để cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, không để tình trạng "tháng Giêng là tháng ăn chơi".



Khí thế mới của công nhân lao động

Sáng ngày 22/2, gặp mặt, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần bắt tay ngay vào công việc sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Thủ tướng vui mừng cho biết đang có một khí thế mới của công nhân lao động cả nước, nhất là tại các nhà máy, xí nghiệp có lao động trực tiếp đã đi vào sản xuất ngay từ đầu năm. Ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số doanh nghiệp chính thức làm việc trở lại vào ngày mùng 6, do tổ chức xe đưa người lao động về tận nhà, đưa vào tận nơi nên người lao động làm việc trở lại gần 100%.

cho biết: Ngày mùng 6 tết, báo cáo từ cơ sở, tại các khu công nghiệp có khoảng 40% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại. Tổng tính chung toàn tỉnh là 25% doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tại các doanh nghiệp hoạt động trở lại ngay mùng 6 tết thì có đến 80% người lao động trở lại làm việc. Nhiều năm qua, do chính sách chăm lo tốt nên sau tết tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc sau tết tại Bình Dương luôn trên 97%.

Tại Đồng Nai, các công ty có số lượng đông công nhân lao động đã sớm có các kế hoạch để khuyến khích công nhân trở lại làm việc đúng nghĩa sau kỳ nghỉ dài. Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Taekwang Vina, khu công nghiệp Biên Hòa 2 cho biết: Ngoài việc Công ty hỗ trợ về tàu xe cho công nhân về quê đón tết, thì mỗi công nhân khi trở lại làm việc đúng ngày 22/2 (tức mùng 7 tết) đều được Công ty thăm hỏi và lì xì với số tiền là 100.000 đồng/công nhân. Theo ông Phúc, năm trước cũng có 98% công nhân vào làm việc đúng giờ, số

công nhân của toàn Công ty là 34.000.

Còn tại Đà Nẵng, theo bà Đặng Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, trong ngày 21/2 có khoảng 50% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã bắt tay vào làm việc. Đây đã phần là các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử. Riêng các doanh nghiệp có số lượng lao động lớn như là may mặc thì có thời gian nghỉ tết dài ngày hơn. Vậy nên, vào khoảng ngày 26/2 tất cả mới đi vào sản xuất trở lại 100%.

Tại Hà Nội, TTXVN dẫn lời Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hapro Nguyễn Thị Hải Thanh cho biết, năm nay, từ ngày mùng 1, 2 và 3 tết, Hapro đã mở bán một số cửa hàng tại khu vực phố cổ; ngày mùng 4 tết, toàn bộ hệ thống kinh doanh của Tổng công ty mở cửa phục vụ nhân dân bình thường. Theo kế hoạch, Hapro phấn đấu tổng doanh thu trong dịp tết năm 2018 tăng 10% so với thực hiện tết Nguyên đán năm trước cũng có 98% công nhân vào làm việc đúng giờ, số

những ngày tết Nguyên đán, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố đã bố trí lịch lao động, làm việc phù hợp cho người lao động để bảo đảm duy trì kinh doanh ổn định, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính

Cũng trong ngày 21/2, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 240/CĐ-TTg đơn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trong đó yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân...

Trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 21/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã yêu cầu đội ngũ

cán bộ, công chức, viên chức bắt tay ngay vào công việc, giành kết quả to lớn hơn, tạo đà thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm (2015 - 2020).

"Như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi chỉ mong mỗi nơi, mỗi đồng chí chọn ra một, hai vấn đề trọng tâm, trọng điểm và tập trung làm thật tốt, tạo chuyển động thật sự. Làm được như vậy, chúng ta sẽ góp phần tạo chuyển biến chung cho cơ quan, cho Thủ đô và cả nước" - đồng chí Hoàng Trung Hải nói khi thị thăm các đơn vị.

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22/2, tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo tết Mậu Tuất 2018, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cũng quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; tập trung xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ tết, không vui thì kéo dài; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính. Theo ông Nguyễn Thành Phong, để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2018, các đơn vị phải nhanh chóng thực đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động; không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nắm chắc tình hình lao động từ các tỉnh về thành phố làm việc sau kỳ nghỉ tết, chủ động có giải pháp bảo đảm nguồn lao động cho các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Theo UBND Thành phố, đây là năm đầu tiên Thành phố thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thi điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, việc đón tết vui vẻ đã tạo thêm khí thế, động lực để Thành phố triển khai hiệu quả Nghị quyết. Tuy nhiên, trước mắt còn rất nhiều việc phải triển khai cấp bách, khẩn trương cho kịp tiến độ.

GẶP MẶT CÁN BỘ...

(Tiếp theo trang 1)

phục vụ các hoạt động vui xuân, đón tết. Thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. An toàn giao thông trước, trong tết cơ bản được bảo đảm. Tình trạng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ được ngăn chặn. Trong thời khắc giao thừa và trong các ngày tết, toàn tỉnh không có tình trạng đốt pháo trái phép, không xảy ra hiện tượng đốt và thả đèn trời. Trước tết, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã xuống cơ sở trực tiếp đón tết, kiểm tra, thực hiện việc thăm hỏi, thực hiện các chế độ, chính sách, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương. Các cấp chính quyền, các ngành đã chỉ đạo và thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng xã hội. Tổng số tiền chăm lo tết cho các đối tượng đạt gần 120 tỷ đồng với 446.300 suất quà (tăng 11 tỷ đồng so với tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017). Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong dịp tết. Sau tết, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh bắt tay vào công tác, sản xuất; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế ngày đầu năm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2017 đồng thời khẳng định trong thành công chung đó có đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan của Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan của Tỉnh ủy trên cương vị công tác của mình nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, sâu sát cơ sở, tiếp tục tham mưu cho tỉnh nhiều chủ trương lãnh đạo đúng đắn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2018, đồng chí đề nghị các cơ quan được phân công phụ trách các địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách; việc thực hiện các văn bản của trung ương và của tỉnh về việc tổ chức tết năm 2018; việc ngăn chặn các vi phạm về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của cơ sở trước, trong và sau tết. Tập trung kiểm tra việc thực hiện công tác tuyển quân của các huyện, thành phố bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng; đồng thời, kiểm tra, đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp đầu năm 2018. Ngoài ra, các ban xây dựng Đảng cần tập trung rà soát các nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong quý I/2018, từ đó chỉ đạo đơn đốc các đơn vị hoàn thành để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan của Tỉnh ủy nhanh chóng bắt tay vào xử lý công việc; không tổ chức du xuân, liên hoan làm ảnh hưởng đến giờ làm việc và hiệu quả làm việc; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan của Tỉnh ủy cùng gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, năm mới thi đua giành nhiều thắng lợi mới.

An ninh mạng ngày càng phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo và học máy

(vietnamplus.vn) Các chuyên gia an ninh trên toàn thế giới ngày càng chuyển hướng phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI) và việc học máy (một lĩnh vực thuộc AI liên quan tới nghiên cứu và xây dựng các kỹ thuật cho phép các hệ thống học tự động từ dữ liệu để giải quyết những vấn đề cụ thể) để phòng bị trước các nguy cơ bị tấn công bằng mã độc. Đây là một phần nội dung trong báo cáo được trình bày tại hội thảo an ninh mạng thường niên Cisco lần thứ 11 đang diễn ra tại thành phố San Francisco của Mỹ.



Báo cáo công bố ngày 21/2 cho biết, có 39% tổ chức phụ thuộc vào tự động hóa, 34% cơ quan, tổ chức phụ thuộc vào học máy, trong khi tỷ lệ phụ thuộc vào AI ở mức 32%. Báo cáo phân tích rõ xu hướng mã hóa đang được sử dụng trong quy trình đảm bảo an ninh mạng, nhưng cũng đồng thời bị lợi dụng như một công cụ để tạo ra các mã độc nguy hiểm, có thể "né" được các biện pháp phòng ngừa và phát tác. Thực tế này đã tạo ra nhiều thách thức hơn cho các chuyên gia an ninh mạng trong việc xác định và kiểm soát các mối đe dọa tiềm ẩn.

Báo cáo chỉ ra với ưu thế có thể tự động phát hiện các hoạt động bất thường trong lưu lượng truy cập thông tin trên các thông tin điện tử được mã hóa, đảm bảo dữ liệu và các môi trường Internet vạn vật (IoT), học máy cùng với AI đang trở thành công cụ được sử dụng để đối phó với nguy cơ bị mã độc tấn công. Kết quả khảo sát cho thấy khoảng 3.600 quản lý phụ trách an ninh thông tin thừa nhận họ sẵn sàng cài đặt các công cụ như học máy và AI để phòng bị các mã độc, trong khi có 57% các chuyên gia an ninh cho biết họ đang tăng cường sử dụng các đám mây dữ liệu để bảo vệ trước các nguy cơ tấn công.

Hội thảo an ninh mạng hàng năm Cisco tập trung đưa ra báo cáo, đánh giá về xu hướng an ninh mạng khảo sát trong khoảng thời gian từ 12 - 18 tháng từ các nghiên cứu về những nguy cơ đe dọa an ninh cũng như các biện pháp đối phó.